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รายงานการประชุมปกติสโมสรฯ ประจ าปี  2567 - 2568   คร้ังที่  14/ 2567 - 2568 
วนัอังคารที่  5  พฤศจิกายน  2567  ณ  ห้องประชุมช้ัน  3  ส านักงานตลาดศรีเมือง 

------------------------------------------------- 
เวลา  20.00 น.    ประธานเคาะฆ้อง และกล่าวเปิดประชุม (นย.พิสมยั  จนัทร์ปิตุ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม           
1.นย.พิสมยั  จนัทร์ปิตุ    2.อน.วิชยัดิษฐ ์ จนัทร์ปิตุ  
3.อน.วิเชียร  คุตตวสั   4.อน.นคร  ศรีวิลยั 
5.อน.ปรัชญา  จรดล   6.อน.ประลอง  โชติศิริคุณวฒัน์  
7.อน.ปราโมทย ์ อานามวฒัน์  8.อน.กรรณิกา  นุชประสิทธ์ิ  
9.อน.ณฐัพร  เครือเอม   10.อน.ปิยนุช  ภู่สวสัด์ิ 
11.รทร.ทนงศกัด์ิ  ภกัดีอาภรณ์  12.รทร.จุฬานนัท ์ จินดา  
13.รทร.ยทุธศกัด์ิ  เจริญทรง 

ผู้เข้าร่วมประชุม  (ทางไลน์)   
  1.อน.นพ.อนุชิต  นิติธรรมยง  2.รทร.นนัทิพร  วรรณเทวี  
 

ปฏิคมแนะน าแขกเยีย่มสโมสร (อน.ปราโมทย ์ อานามวฒัน์) 
1.อดีตผูว้า่การภาคละออ  จินดา  2.แอนน์กอบแกว้  คุตตวสั  
3.แอนน์นฤมล  โชติศิริคุณวฒัน์   4.แอนน์ลินจง  ภกัดีอาภรณ์ 
5.แอนน์ธนัยว์รัชญ ์ ศรีวิลยั 

วาระที่  1     ประธานแจง้เพ่ือทราบ   
- วนัท่ี 30 ตุลาคม 2567 สมาชิก  และเหรัญญิก ได้ โอนเงินบริจาคให้มูลนิธิโรตารี                        

(The Rotary Foundation)  เขา้ บ/ช กสิกรไทย  028 - 2 - 68122 - 6  และรายงานผูบ้ริจาคให้มูลนิธิ                
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โรตารีเพื่อได้รับการบนัทึกเป็นเงินบริจาคของเดือนตุลาคม จ านวนผูบ้ริจาคประเภทการบริจาค               
และจ านวนเงินท่ีบริจาคขอใหท้่านเหรัญญิก รายงานในวาระท่ี 3 

- วนัศุกร์ท่ี 1 พฤศจิกายน 2567 เวลา 12.00น.  นย.พิสมยั และ อน.วิชยัดิษฐ์ ไดส่้งมอบ
งบประมาณสนับสนุนโครงการโคกหนองนาโรงเรียนวดัน ้ าพุ งวดท่ี 1 จ านวน 20,000 บาท มอบ
ท่าน ผอ.ไพฑูรณ์  เฉลิมดิษฐ  เพ่ือให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมปลูกขา้ว  ปลูกพืชผกัสวนครัว ไมด้อกไม้
ประดบัต่อเน่ืองจากสโมสร  ไดรั้บความอนุเคราะห์จากสมาชิกเขา้ไปปรับปรุงพ้ืนท่ี 2 คร้ัง  

คร้ังที่ 1  จากท่าน รทร.ทนงศกัด์ิ - แอนน์ลินจง น าเคร่ืองจกัรไปปรับพ้ืนท่ี เม่ือวนัท่ี 13 
- 15 กรกฎาคม 2567               

คร้ังที่ 2  จากท่าน อน.นคร-แอนน์ธัญย์วรัช  เม่ือวนัท่ี 22-23 ตุลาคม 2567  นายก
ขอขอบคุณส าหรับการสนับสนุนดงักล่าว และ ผอ.ไพฑูรณ์ ไดข้อบคุณผูใ้ห้การสนบัสนุน รวมทั้ง
จดัสรรงบประมาณ 

- วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. นายกและสมาชิกสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์  
ร่วมทอดกฐินสามคัคี ของตลาดกลางผกัผลไมศ้รีเมือง น าโดยท่านประธานสภาอดีตนายกนภินทร  
และท่าน ปธ. แอนน์วีณา ศรีสรรพางค ์ณวดัตากแดด ต. คูบวั อ.เมือง จ.ราชบุรี   

ขอขอบคุณสมาชิกท่ีร่วมบ าเพญ็กุศล 
- วนัจนัทร์ท่ี 4 พฤศจิกายน 2567 นายก และสมาชิกสมาชิกท่ีร่วมบ าเพญ็กุศลฌาปนกิจ

ศพคุณแม่กุยฮวย แซ่เล้ียง มารดาของ ผชภ.ปฐมพร  เจียสกุล  ท่ีจงัหวดัอุดรธานี 
- เลขานุการแจง้ข่าวสาร (อน.กญัญลกัษณ์ บุญส่ง)        -ไม่มี 

วาระที่ 2     รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 13 / 2567 - 2568 
- แก้ไขหน้า 5 ย่อหน้าท่ี 2 บรรทัดท่ี 5 ดังน้ี สโมสรโรตารีแก่นจันทน์และสโมสร

อินทราร้องเรียนวัดน ้าพุ  แก้เป็น สโมสรโรตารีแก่นจันทน์และสโมสรอินเทอร์แรคค์โรงเรียน                   
วดัน ้าพุ   

- แกไ้ขหนา้ 5 ขอ้ 3.2.2  ดงัน้ี  การประชุมร่วมในการเยีย่มอยา่งเป็นทางการของผูว้า่การ
ภาค  แกเ้ป็น การประชุมร่วมการเยีย่มอยา่งเป็นทางการของผูว้า่การภาค 
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- แกไ้ขหนา้ 5 ขอ้ 3.2.2   
1.)  แกไ้ข ดงัน้ี อาคารส านกังานตลาด฿ศรีเมือง  แกเ้ป็น อาคารส านกังานตลาดศรีเมือง   

วาระที่ 3    เร่ืองพิจารณา/ เร่ืองสืบเน่ือง 
3. 1. การรับรองการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการบ าเพ็ญประโยชน์  ปี 2567 - 2568 จาก

กองทุนรายช่ือบุคคลสโมสรโรตารีแก่นจนัทร์ตามขอ้บงัคบัของสโมสร จากการประชุมสภาอดีต
นายกมีการอนุมติัให้ส าราองจ่ายในปี 2567 - 2568 ได ้แต่ขอ้บงัคบัของสโมสรจะเบิกเงินไดน้ั้นท่ี
ประชุมสมาชิกตอ้งรับรอง 
    - อน.กรรณิกา  จากการประชุมสภาอดีตนายก  เน่ืองจากสโมสรมีเงินในบญัชีกองทุน                    
และจะตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของนายก เพ่ือส ารองจ่ายในปีบริหาร จึงให้กูเ้คนละ 1,000,000 
บาท  โดยจะได้ดอกผลจ านวน 200,000 บาท  ตัดเข้ากองทุน 70,000 บาท  เหลือเบิกจ่ายจ านวน 
140,000 บาท แบ่งเป็นบริหารจดัการ 100 ,000 บาท  บ าเพญ็ประโยชน์ 40,000 บาท  ซ่ึงประธานสภา
อดีตนายกอนุมติัให้สามารถเบิกเงินส ารองมาใชก่้อนท่ีจะมีผูกู้ ้ ทั้งน้ี จะด าเนินการเบิกถอนให้นายก
บริหารจดัการต่อไป   
    - นย.พสิมัย  ขอมติท่ีประชุมพิจารณารับรองใหเ้บิกจ่ายตนามขอ้บงัคบั 
    มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 

3.2.วนัและสัปดาห์ อินเทอร์แรคทโ์ลกปี 2567   
ปีน้ีก าหนดกิจกรรมวนัและสัปดาห์อินเทอร์แรคท์โลกปี 2567 ให้ความส าคัญการ

พฒันาเยาวชน  เพื่อให้มีคุณลกัษณะในการบ าเพ็ญประโยชน์และขบัเคล่ือนงานบ าเพ็ญประโยชน์  
พร้อมทั้งพฒันาเสริมสร้างภาวะผูน้ าให้เยาวชน โดยวนัท่ี 5 ตุลาคม เป็นวนัอินเทอร์แรคทโ์ลก และ 5 
- 10 ตุลาคม  ปีน้ีจะเป็นสัปดาห์อินเทอร์แรคทโ์ลก จะมีกิจกรรม โดยสโมสรด าเนินกิจกรรม 2 เร่ือง 
ไดแ้ก่ 

1.ภาพลกัษณ์  จดัรายการพิเศษทางสถานีวิทยุ  โดยขอความอนุเคราะห์จากสถานีวิทยุ                    
ศรีเมืองเรดิโอ  ในช่วงวนัท่ี  8  พฤศจิกายน  2567     
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    2.สโมสรไดรั้บความนุเคราะห์จาก อน.นคร ศรีวิลยั สนบัสนุนเงิน 20,000 บาท ในการ                 
ท าโครงการถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภยั  ซ่ึงสโมสร โดย อน.วิชยัดิษฐ์ไดโ้อนเงินเขา้บญัชีของ
โรงเรียนเรียบร้อยแลว้  โดยมีเง่ือนไขน างบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมโครงการของอินเตอร์แรคค ์ 
โรงเรียนวดัน ้าพุ  ช่ือโครงการ “พ่ีพานอ้งขา้มถนน”   

3.3.โครงการสนบัสนุนโคกหนองนา  โรงเรียนวดัน ้าพุ 
    - อน.วิชัยดิษฐ์  ไดด้ าเนินการจดัท าผงั ปรับพ้ืนท่ีตามท่ีนายกไดแ้จง้ในท่ีประชุม  และ
ไดม้อบเงิน จ านวน 20,000 บาท ใหก้บัทางโรงเรียน  เพ่ือเตรียมด าเนินโครงการต่อไป 

3.4.โครงการบา้นปันสุข 
    - อน.วิชัยดิษฐ์  ตามท่ี อน.ณัฐพร ไดป้ระมาณการไว ้ จ านวน 300,000 บาท ในส่วน
ค่าแรงเป็นการด าเนินการจากทหารช่างมาก่อสร้างให ้ โดยสโมสรเตรียมค่าอาหารเล้ียง   
    ส่วนท่ี 2  เป็นค่าวสัดุประมาณ 200,000 บาท โดย อน.ณฐัพรเป็นหลกั รวมถึงขอรับการ
สนบัสนุนจากห้างร้านต่างๆ ซ่ึงปีน้ีจะขอรับการสนบัสนุน  อน.นครสนบัสนุนหิน - ทราย  ส าหรับ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในปีน้ี อน.ปิยนุชเหลือไวใ้ห้ใช ้100,000 บาท  การจดังานเกษตรแฟร์ 100,000 บาท                    
จากการวิ่งการกุศลโดยผูว้่าการภาคสนับสนุน 40,000 บาท  และจากการเป็นเจา้ภาพจดังานไรล่า                    
90,000 บาท รวมทั้งจากเงินบริหารอีก 100,000 บาท 
    - นย.พิสมัย  ส าหรับรายละเอียดงบประมาณมีการส่งมอบทั้งหมดให้ปีบริหาร 2567                  
-2568  อยา่งไร  จ านวนเท่าไหร่  ขอใหเ้หรัญญิกสรุปน าเสนอในการประชุมคร้ังต่อไป 

3.5 โครงการถนนปลอดเหตุชีวิตปลอดภยั  
เรียนเชิญท่าน อผภ. ละออแจง้ท่ีประชุม 

    -อดีตผูว้่าการภาคลออ กล่าวว่า  ส าหรับโครงการน้ีเป็นโครงการท่ีโลกต่ืนตวั โดย
สหประชาชาติก าหนดวนัท่ี 17 พฤศจิกายนของทุกปี  ทัว่โลกจะจดังานให้คนท่ีประภยัทางถนน                   
ประเทศไทยเรียกว่า  “วนัโลกร าลึกถึงผูสู้ญเสียจากอุบติัทางถนน”  โดยหน่วยงานทั้งภาครับและ
ภาคเอกชน  รวมทั้งโรตารีเราจะเข้าไปร่วมงาน  โดยจัดพร้อมกันทั่วโลก  องค์การอนามัยโลก              
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เป็นแม่งาน  ซ่ึงทั้ง 4 ภาค โดยภาคเราแต่งตั้งให้ตนเองเป็นตวัแทนของจงัหวดั    แต่ละจงัหวดัจะมี
ตวัแทน  ไดแ้ก่  กาญจนบุรี  ราชบุรี  นครปฐม  สุพรรณบุรี   
    ในการน้ี  สโมสรโรตารีจะท าโครงการน้ีเร่วมกบัทางจงัหวดั  โดยให้ทุกสโมสรเขา้มา  
มีส่วนร่วม  โดยเป็นงานใหญ่ท่ีจะร่วมกนั  ทั้งน้ีจะมีการประชุมกบัทางจงัหวดั  และจะแจง้ให้ทราบ
และประชุมเตรียมงานร่วมกนัอีกคร้ัง 

- นย.พสิมัย  ปฏิทินการด าเนินงานของสโมสรจะบรรจุวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2567  ร่วม
กิจกรรมวนัส าคญัของโลก  ซ่ึงโรตารีสากลก าหนดจดัเป็นกิจกรรมรณรงค ์และโรตารีประเทศไทย
ตระหนกัถึงความส าคญัไดร้ณรงคเ์ป็นวนัส าคญัจดักิจกรรมในทุกภาค 
    2. แผนงาน/โครงการถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภยั ของสโมสร ไดด้ าเนินงานส ารวจ
ขอ้มูลและ บรรจุกิจกรรม ดงัน้ี  

2.1 รณรงคใ์นกลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือลดการสูญเสียชีวิต ตั้งแต่วยัแรกเกิดถึง 14  ปี   
2.2 จดัหาวสัดุอุปกรณ์สนบัสนุนความปลอดภยัในชีวิตการขา้มถนนของเยาวชน                                 

ในสถานศึกษามอบใหใ้นสโมสร อินเทอร์แรคท ์โรงเรียนวดัน ้าพุโครงการพ่ีพานอ้งขา้มถนน  
2.3 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจ านวน 20,000 บาท จาก อน.นคร และ

แอนน์ธนัยว์รัช ศรีวิลยั ผ่าน อน.วิชยัดิษฐ์ ผูรั้บผิดชอบโครงการและอนวิชยัดิษฐไดโ้อนเงิน 20,000 
บาทเขา้บญัชีบกศ. โรงเรียนวดัน ้าพุแลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 

2.4 บรรจุ รายงานส่งมอบโครงการในวาระการตรวจเยี่ยมสโมสรโรตารี                     
แก่นจนัทน์อยา่งเป็นทางการของผูว้า่การภาค 3330 

3.6 นย.พิสมยัรายงานผลการด าเนินงานของสโมสรโรตาร่ีแก่นจนัทร์ในรอบ 4 เดือน
ระหว่างกรกฎาคมถึงตุลาคม 2567 ตามรายการแจง้ในเอกสารประกอบการประชุม เพื่อบรรจุใน 
presentation น าเสนอการตรวจเยี่ยมสโมสรของผูว้่าการภาค  และขอบคุณในความร่วมมือของ
สมาชิกทุกท่าน 
    วาระที่ 4   รายงาน และ/ หรือ น าเสนอเก่ียวกบักิจกรรมของฝ่าย /ขอ้เสนอแนะการพฒันาองคก์ร  

-ไม่มี  
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วาระที่ 5   เร่ืองอ่ืนๆ       
 - อน.ปิยนุช แจ้งต่อท่ีประชุม  วนัท่ี 5 พฤศจิกายน  2567 สโมสรโรทาแรคท์ชุมชน                  

ศรีเมือง  น าโดย นย.ปราณปริยา ดวงแกว้ พร้อมดว้ยโรทาแรคเตอร์  ร่วมท ากิจกรรมคดักรองสุขภาพ
เบ้ืองตน้ Srimuang Helth Station โครงการ 3 หมอพลสั กบัชุมชนรอบตลาดศรีเมือง โดยคอยใหก้าร
ตอ้นรับ และช่วยดูแล  ตลอดจนน าขา้วโพดกระป๋องมามอบให้กบัผูม้าเขา้รับบริการตรวจคดักรอง 
โดยมี อน.ปิยนุช  ภู่สวสัด์ิ อดีตนายกสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์และนายกก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์
ชุมชนศรีเมือง ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณดา้นขา้งร้านอเมริกนั 5 ตลาดศรีเมือง 

 

เวลา  21.00 น.    ประธานกล่าวขอบคุณในความร่วมมือสมาชิก  กล่าวปิดประชุม   
 
 
 
ลงช่ือ.....................................ผูบ้นัทึกการประชุม           ลงช่ือ.......................................ตรวจรายงาน         
    (นางสาวสุจิตรา  เนตรอุบล)                      (อน.กญัญลกัษณ์  บุญส่ง)  
           เจา้หนา้ท่ีสโมสร                    เลขานุการสโมสร 
 
 
                  ลงช่ือ.......................................ประธานท่ีประชุม 
                                                 (นย.พิสมยั  จนัทน์ปิตุ)   
               นายกสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์  ปี  2567 - 2568 
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